



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 6 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,988 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,294,522 ราย รักษาหายเพิ่ม 17,284 ราย รักษาหายสะสม 1,132,858 ราย ยังรักษาอยู่ 148,622 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 187 ราย เสียชีวิตสะสม 13,042 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 35,912,894 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 221,542,850 ราย เสียชีวิต 4,581,744 ราย รักษาหาย 198,036,657 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อังกฤษ ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดในเด็กอายุ 12-15 ปี ที่มีสุขภาพดี อิสราเอล เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 19 ก.ย. ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อกลับมาเริ่มการท่องเที่ยวภายในประเทศสีแดง ฟินแลนด์ เล็งฉีดเข็ม 3 ให้กลุ่มเสี่ยงแม้อยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลด บราซิล สั่งระงับวัคซีนซิโนแวค 12 ล้านโดส พบผลิตในโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต อินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ยังสูงกว่า 4 หมื่นคน ออสเตรเลีย ลดเวลาฉีดวัคซีนแอสตรา เซ็ม 2 ห่างจากเข็มแรกเหลือ 4-8 สัปดาห์ หวังรับมือโควิดเดลตา เกาหลีใต้ ฉีดวัคซีนโดสแรกให้ปชช.แล้วอย่างน้อย 30 ล้านคน หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พ.ย.นี้ จีน บริจาคเวชภัณฑ์ต้านโควิด 19 ชุดที่ 2 ให้เมียนมา สหรัฐฯ ยอมรับคนไข้โควิดใกล้ล้นรพ. ไม่นานต้องเลือกใครควรครองเตียง ICU

ประเด็นสำคัญ

1. แผนจัดหาวัคซีนโควิด ปี 65

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, INN, TNN, thaipbs, moneyandbanking, topnews, voicetv)

-รมช.สธ. ระบุ แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ปี 2564 ไทยจะได้ประมาณ 124 ล้านโดส ส่วนปี 2565 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ สร. มีแผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านโดส เพื่อรองรับต่อวิวัฒนาการของวัคซีน และการแพร่ระบาดของโรคที่มีการกลายพันธุ์ เพื่อนำมาฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 ให้ประชาชน ขณะนี้เริ่มเจรจาเตรียมจัดซื้อวัคซีน AZ รุ่น 2 รวมถึงไฟเซอร์ และ สปุตนิค วี

2. เตรียมประชุมหารือยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ยุบ ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ข่าวหุ้น, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, thejournalistclub, moneyandbanking, mcot, nationtv, pptv, sondhitalk, thebangkokinsight, infoquest, TNN, ช่อง 7, amarintv, js100, workpointtoday)

-นายกฯ และ รมว.กท. เรียกประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64 คาดการณ์ว่าจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจะให้สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.64 และรวมถึงมาตรา 9 ซึ่งใช้ออกข้อกำหนดต่างๆ โดยจะกลับไปใช้กฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 แทน ทั้งนี้ จะส่งผลให้ ศบค. สิ้นสภาพไปโดยปริยาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามหน้าที่ปกติโดยเฉพาะ สร. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติ, สยามรัฐ, thejournalistclub, voicetv, sanook, bbc, amarintv, สวพ.91, thebangkokinsight)

-เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า อาจไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลังสิ้นสุด ก.ย.นี้ ซึ่งจะนำ พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมกว่ามาบังคับใช้ ส่วน ศบค.อาจจบภารกิจ โดย กม.ใหม่จะตอบโจทย์ได้เกือบทั้งหมด เพราะเสนอโดย สร.ที่ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ประชาชาติ, เดลินิวส์, newtv)

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผยยังไม่ทราบในรายละเอียด และยังไม่ได้พูดคุยกับนายกฯ สร.มีขอบข่ายในการทำงาน แพทย์พยาบาลมีหน้าที่รักษา แต่ด้านความมั่นคง เกินความสามารถกระทรวงจะทำได้ คงต้องหารือกันก่อนว่าหากมีการยุบ จะมีการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไร ต้องบูรณาการกันได้

3. ยื่นจดหมายปิดผนึกตรวจสอบ ATK 8.5 ล้านชุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, ช่อง 7, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ)

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ภาพและข้อความว่าส่งจดหมายปิดผนึก 6 ฉบับ ถึง ผอ.รพ.ราชวิถี ประธาน กก.อภ. อธิบดี

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กรมการแพทย์ เลขาฯ สปสช. อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น ว่าทำไม่ออกสแลนด์ยื่นซอง แต่อีกบริษัทมาเซ็นสัญญาซึ่งผิดปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล โปสตร์ว่า ได้ส่งหนังสือถึงนายฯ รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อ ATK ที่ชื่อว่าทุจริต และไม่ทำตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 2560 และข้อบังคับของ อ.ก.ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย 2561 เพื่อให้สั่งการระงับการรับมอบ ATK จนกว่าจะตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วเสร็จ และได้ส่งสำเนาหนังสือถึง รมว.สช. ปลัด สช. ผอ.อ.ก. และเลขาฯ สปสช.

4. คาคดคล้ายล็อกดาวนี้อาจทำยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงปลายปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, js100, infoquest, สำนักข่าวอิศรา, โปสตร์ทูเดย์, thaipbs, pptv, ช่อง 7, workpointtoday, mcot, sondhitalk, moneyandbanking)

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงแบบจำลองคาดการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่าจากการล็อกดาวในช่วง ก.ค.-ส.ค. สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ระดับหนึ่ง แต่ ศบค.มีการปรับมาตรการ จึงเห็นบรรยากาศที่ประชาชนเข้าห้างสรรพสินค้าไปซื้อของ ขอฝากให้ทุกคนดูแลตัวเอง การด้อยตก เพราะหากคุมสถานการณ์ไม่ดี อาจเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในเดือน ต.ค. วันละ 3 หมื่นราย ซึ่งต้องอยู่กับโรคเหมือนวัณโรค ไข้หวัดใหญ่

5. เชื้อกลายพันธุ์มิยังไม่เข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, thestandard, thaipbs, js100, workpointtoday, sanook, mcot, INN, ช่อง 5,7, TNN, mthai, topnews, newtv, thebangkokinsight, mcot)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยขณะนี้สายพันธุ์ที่พบในไทยยังคงเป็น 3 สายพันธุ์ อัลฟา เบตา และเดลตา โดย 93% เป็นสายพันธุ์เดลตา พบการติดเชื้อครบทุกจังหวัด ใน กทม. เป็นสายพันธุ์เดลตาเกือบ 98% สายพันธุ์เบตา จำกัดพื้นที่อยู่ในภาคใต้ 5.7% ส่วนสายพันธุ์มิวและสายพันธุ์ C.1.2 ยังไม่ถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล

6. คุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ntiontv, INN, thebangkokinsight, moneyandbanking, plewseengern)

-อธิบดีกรมอนามัย เผยการเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 รายงาน พบว่า คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงานในแคมป์ก่อสร้างพื้นที่ กทม.แล้ว จึงขอให้เจ้าของกิจการมีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก พร้อมคุมเข้มการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ประเมินความเสี่ยงผ่านไทยเซฟไทยของกรมอนามัย หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ควรตรวจด้วยชุดตรวจ ATK

7. เตรียมทยอยปิดศูนย์ฯ นิมิบุตร-บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, mcot, ช่อง 7,9, pptv, TNN, Thaipbs, infoquest, acnews, sondhitalk, plewseengern, newtv, thebangkokinsight, thailandplus, js100, thejournalistclub)

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ป่วยลดลง ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทำให้เตรียมปิดการให้บริการในศูนย์แรกรับนิมิบุตร 30 ก.ย.64 จากนั้นจะไปเปิดศูนย์แรกรับที่ รพ.เลิดสิน เพื่อเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ ส่วน รพ.บุษราคัม เตรียมพิจารณาประเมินผลการให้บริการรับผู้ป่วยในเดือน ต.ค. ส่วน hospital สังกัด รพ.กรมการแพทย์ เตรียมปิดให้บริการ 4 แห่ง เหลือไว้ 2 แห่ง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยยังคงเหลือระบบการรักษาแบบ HI และ CI เพื่อดูแลผู้ป่วยสีเขียว ส่วนสีเหลืองและสีแดง มีสถานพยาบาลดูแล ขณะที่ความคืบหน้าการจัดหายารักษาโควิด ทดแทนฟาวิพิราเวียร์ ผลการศึกษาไอเวอร์เมกตินยาถ่ายพยาธิสัตว์ไม่ได้ผล รอผลการศึกษาโมลนูพิราเวียร์ที่มีกลไกยับยั้งไวรัสในระบบเซลล์จากยาฟาวิฯ หากทดลองระยะ 3 ได้ผล ผ่าน FDA USA เตรียมขึ้นทะเบียนในไทย พ.ย.64

8. แจงฉีดวัคซีน 4 เข็มติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, ข่าวสด, mcot, ntiontv, js100, thejournalistclub)

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีรายงานผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว 4 เข็ม ยังมีการติดเชื้อ ว่า ขอย้ำว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% ฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดได้ หากยังมีพฤติกรรมเสี่ยง มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่มี การป้องกัน ไม่ระวังตัว ขึ้นกับปริมาณเชื้อที่ได้รับ ความสำคัญของการฉีดวัคซีนคือสามารถป้องกันการอาการหนักและเสียชีวิต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>9. โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thailandplus, thebangkokinsight, js100, ไทยโพสต์, Chiangmainews) -นพ.สราวุธ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ประชุมร่วมกับ ศธ. สรุปผลการดำเนินงานมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School จำนวน 68 โรงเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 48 แห่ง และมีโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่มีการเปิดเรียนโดยย่อมาตรการที่พบ่อย เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ Sandbox Safety zone in School โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในหอพัก การจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และมีการคัดกรองโดยใช้วิธีตรวจ ATK เน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal และมาตรการ Thai Stop COVID Plus</p>	
<p>มาตรการอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, mcof, nationtv -บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบเพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยง 1.บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 2.กลุ่มเสี่ยงต่อการระบาด 3.กลุ่มเสี่ยงอื่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ ต.ค.64 พร้อมขยายระยะเวลาให้บริการจนถึง 31 ธ.ค.64 ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ ทั้งนี้แนะนำให้ฉีดสลับเข็มโควิดห่างกัน 2 สัปดาห์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, newtv, tnn) นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, thailandplus, TNN, NBT, newtv, mthai, ช่อง 7) -อย.-ปกบ.แถลงผลปฏิบัติการตรวจยึดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ผิดกฎหมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ประเภทชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เจลแอลกอฮอล์ ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นพบความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ อย.ขอเตือนผู้ประกอบการอย่าเห็นแก่รายได้ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กับประชาชน ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา หรือได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เตือนระวังแมงกะพรุนพิษ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ -กรมควบคุมโรค เผย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากการถูกแมงกะพรุนพิษ จำนวน 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ลงเล่นน้ำทะเลนอกตาข่ายกันขณะฝนตกที่ จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้มีโอกาสพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษเพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สังเกตดูแมงกะพรุนตามชายหาดก่อนลงเล่นน้ำทะเล สวมเสื้อผ้ามิดชิด ลงเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากรู้สึกตัวว่าโดนพิษแมงกะพรุนควรรีบขึ้นจากน้ำทะเล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัส ล้างพิษของแมงกะพรุนโดยด่วน หลีกเลี่ยงการขีดถูบริเวณแผล กดใช้น้ำจืด ซึ่งอาจจะทำให้พิษกระจายได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากร-วิจัยสมุนไพรไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, thestandard) -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ม.สยาม ส่งเสริมสนับสนุน วิจัยและพัฒนาบุคลากร การรักษาพยาบาล และสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล</p>	
<p>ยกระดับรพ.ในอีอีซี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) -ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. เตรียมที่จะเสนอพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยวและรับชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะในภาคตะวันออก ซึ่งบางส่วนอยู่ในพื้นที่อีอีซี เช่น เกาะล้าน เกาะช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่แลนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องจากสมุยพลัสโมเดล โดยเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. และเริ่มได้ในเดือน ต.ค.นี้ พร้อมยกระดับ รพ.ในอีอีซี หนุนศูนย์การแพทย์ครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ในอนาคต</p>	
<p>วิธีป้องกันหวัดช่วงหน้าฝนเด็กทารกและเด็กเล็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnn, Chiangmainews) - อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กทารกและเด็กเล็กในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิด 1.กินอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกร้อน เน้นกินผักและผลไม้ 2.ดื่มน้ำให้เพียงพอ 3.พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายอบอุ่น 4.ออกกำลังกาย ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โพสต์ยาปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ผจก.360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, kapook, springnews, mcot, posttoday)</p> <p>-น.ส.ฝนทิพย์ วัชรตระกูล หรือ "ปุกลูก" ดารานักแสดงสาว อดีติมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 53 และนายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือนาราครปะเทย ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา โฆษณาขายยาสมุนไพรเหลียนฮัว ซิงเวิน ผิดกฎหมายผ่านทางสื่อออนไลน์ และขายยาปลอม ไม่มีอย.รับรอง โดย บ. เอ็นเวย์ กรุ๊ป จก. เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสมุนไพร เหลียนฮัว ซิงเวิน ในประเทศไทย จดทะเบียน อย.ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียว แต่มีสินค้าปลอมระบาดตามสื่อออนไลน์หวั่นผู้บริโภค จะเสียประโยชน์และอันตราย</p>	
<p>เตือนผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thailandplus)</p> <p>-อย. เตือนโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์จำหน่ายสเปรย์พ่นจมูกต้านเชื้อแบคทีเรีย “สมุนไพรขนาน” ป้องกันและรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลลวง ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจใช้หรือรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆ เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย</p>	
<p>Sandbox Safety zone in School</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก., มติชน, thailandplus, thansettakij)</p> <p>-นพ.สรวิศ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผยโรงเรียนที่เข้าร่วม Sandbox Safety zone in School ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 48 แห่ง เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติ Sandbox Safety zone in School โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้อยู่ในหอพัก การจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และมีการคัดกรองโดยใช้วิธีตรวจ ATK เน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal ปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus</p>	
<p>เป็บหมุดิบทุดับป่วย12ตายแล้ว1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่จังหวัดน่านพบการระบาดของโรคติดเชื้อหูดับจากเนื้อหมูใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ภูเพียง, เมือง, ท่าวังผา, นาน้อย และ อ.แม่จริม มีผู้ป่วยซึ่งเป็นชายทั้งหมดรวม 12 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนักวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นพ่อเฒ่าอายุ 86 ปี มีอาการติดเชื้อเข้าเยื่อประสาทและในกระแสเลือด ทำให้มีอาการคอแข็ง และหุบไม้ได้อิน กระทั่งเสียชีวิต ขอแจ้งเตือนประชาชนควรเลือกซื้อหมูจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ จากโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน และงดเมนูอาหารแบบดิบ ๆ สุก ๆ เพื่อความปลอดภัย</p>	